

Số: /BC-SNgV

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2024

KẾ HOẠCH

Tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 04/4/2024 của UBND tỉnh Bắc Giang về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, chỉ đạo của trung ương, của tỉnh đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của các phòng, đơn vị và từng cán bộ, công chức, người lao động trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tuyên truyền, trang bị kiến thức phòng ngừa, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn cho cán bộ, công chức, người lao động và người dân nhằm hạn chế thấp nhất vụ việc và thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra.

Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị trong thực hiện công tác PCCC và CNCH và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác PCCC và CNCH, đặc biệt là: Chỉ thị số 47-CT/TW, Kết luận số 02- KL/TW của Ban Bí thư; Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội, Chỉ thị số 01/CT-TTg, Công điện số 825/CD-TTg, Công điện số 21/CD-TTg ngày 12/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tăng cường công tác PCCC; Kế hoạch số 2583-KH/BCSD ngày 02/4/2024 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 31-CT/BTV ngày 04/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, ... Lây việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC là một tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của các phòng, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động. Xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về công tác PCCC và CNCH (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

+ Phân công thực hiện: Văn phòng Sở chủ trì, tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai tại các cuộc họp, hội nghị của cơ quan.

+ Thời gian thực hiện: thường xuyên.

2. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức phòng cháy, kỹ năng tự cứu, thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy cho cán bộ, công chức, người lao động để nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, kiến thức, khả năng ứng phó khi có cháy, nổ, tình huống sự cố, tai nạn xảy ra.

+ Phân công thực hiện: Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với “Tổ tự quản phòng cháy, chữa cháy”.

+ Thời gian thực hiện: thường xuyên.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác PCCC và CNCH trong cơ quan; xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm hoặc “buông lỏng” trong quản lý để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng; đưa kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC là tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của các phòng, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động.

+ Phân công thực hiện: Tổ tự quản phòng cháy, chữa cháy.

+ Thời gian thực hiện: thường xuyên.

4. Chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, xác định đây là nhiệm vụ chính, phải thực hiện thường xuyên, liên tục. Vì vậy, từng cán bộ, công chức, người lao động phải nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự tìm hiểu kiến thức, kỹ năng thoát nạn và tồn tại trong điều kiện cháy; hoạt động chữa cháy, CNCH của lực lượng tại chỗ phải được tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên.

+ Phân công thực hiện: Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở.

+ Thời gian thực hiện: thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các phòng, đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; báo cáo kết quả về Văn phòng Sở để tổng hợp theo quy định.

2. Văn phòng Sở có trách nhiệm tham mưu, theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị chuyên môn thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh;
- Phòng CS PCCC&CNCH, CAT;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Dương Tuyền